

ส่วนที่ ๔

ข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เพื่อไปปรับใช้ในการดำเนินการในอนาคต ดังนั้น การวิเคราะห์สถานการณ์ของท้องถิ่นในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันจะนำทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยผลการวิเคราะห์สถานการณ์รายละเอียดดังนี้

จากการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด โดยรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

โอกาส (O : Opportunity) คือ นโยบายของรัฐบาลเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการพัฒนาโดยนำเงินสะสมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

อุปสรรค (T : Threat) คือ หนังสือราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนในปัจจุบัน ยังไม่ชัดเจนจึงยากที่จะดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและทันต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

จุดแข็ง (S : Strength) คือ ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือกับองค์กรเป็นอย่างดี รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมบูรณาการกับกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

จุดอ่อน (W : Weakness) คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ยังขาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะ ประกอบกับข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงเป็นปัญหาที่ยากจะหาทางแก้ไขให้จบสิ้นได้

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเห็นได้ว่า การพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล การป้องกันโรคภัยต่าง ๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ แต่อีกปัญหาหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือ การรักษาความสงบเรียบร้อย โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถลดปัญหาอาชญากรรม และเป็นหลักฐานการจับกุมผู้ก่อเหตุ และปัญหาอีกประการที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้คือ ปัญหาจากนกอาศัยบริเวณศาลาอเนกประสงค์ ทำให้มีมูลนกสะสมเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้ประชาชนที่ใช้สถานที่ศาลาอเนกประสงค์ได้รับเชื้อที่เกิดจากการสะสมของมูลนกได้ จึงควรพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น